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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๘  ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน 
๒. นายแพทย์บุญมี  โพธ์ิสนาม  นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
๓. นายแพทย์วัชระ  เอ่ียมรัศมีกุล  นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
๔. นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์  (แทน)ผอ.รพ.รอ. 
๕.  นางอาภารดี  โคเวียง  นวก.สธ.เช่ียวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
๖. นางสุขสันต์  อินทรวิเชียร  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
๗. นายคณาวุฒิ  ศรศิลป์            แทน ผอ. สคร.6 ขอนแก่น 
๘. นายแพทย์กัมปนาท  โกวิทางกูร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพนทอง 
๙. นายแพทย์อดิศร  วัฒนวงษ์สิงห์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพนมไพร 
๑๐. นายแพทย์ปิยพงศ์  รัตนอาภา  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ 
๑๑. นายแพทย์สําเร็จ  โพดาพล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
๑๒. นายแพทย์อุปทิน  รุ่งอุทัยศิริ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ 
๑๓. นายแพทย์สุพัช์รศักย์  พันธ์ุศิลา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองพอก 
๑๔. นายแพทย์ธารา  รัตนอํานวยศิริ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ 
๑๕. นางประดับ  สังฆะมณี  (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน 
๑๖. นายแพทย์ประกาศ  เจริญราษฎร์  รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธวัชบุรี 
๑๗.  ผู้แทน    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิชัย 
๑๘. นายแพทย์เช่ียวชาญ  สระคูพันธ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง 
๑๙. นายแพทย์อรรณพ  รัตนวรรณชัย ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ 
๒๐. นายแพทย์พิเชษฐ์   พันธุมา  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเมยวดี 
๒๑. นายแพทย์ชนากร  ศรีษะภูมิ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจังหาร 
๒๒. นายแพทย์พงษ์เฉลย  พลอยวิเลิศ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปทุมรัตต์ 
๒๓. นายแพทย์วัชรชัย  รัตนแสง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพนทราย 
๒๔. นายแพทย์พิทักษ์พงศ์  พายุหะ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงขวัญ 
๒๕. นายบูชา  บัวพา   (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 
๒๖. นางนิตยา  วงท้าว   (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองฮี 
๒๗. นางรําพัน  แสงมาลัย   สาธารณสุขอําเภอธวัชบุรี 
๒๘. นายสุนัน  ดังก้อง   สาธารณสุขอําเภอเชียงขวัญ 
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๒๙. นายจุลพันธ์ุ  สุวรรณ   สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิชัย 
๓๐. นางปิยนันท์  โอบอ้วน  (แทน)สาธารณสุขอําเภอโพนทอง 
๓๑. นายกฤษฎี  ชายสวัสดิ์  สาธารณสุขอําเภอเมืองสรวง 
๓๒. นายสมพร  โมครัตน์   สาธารณสุขอําเภอหนองพอก 
๓๓. นายสง่า  สงครามภักดี  สาธารณสุขอําเภอจตุรพัตรพิมาน 
๓๔. นายทวีศักดิ์  สายยุทธ์  สาธารณสุขอําเภอเมยวดี 
๓๕. นายประเทือง  ราษฏร์ศิริ  สาธารณสุขอําเภอสุวรรณภูมิ 
๓๖. นางอัมพร  พัสดร   สาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
๓๗. นายสุภาพ  พิมพ์เวิน   สาธารณสุขอําเภอปทุมรัตต์ 
๓๘. นายสํารวม  จําปาขันธ์    สาธารณสุขอําเภอจังหาร 
๓๙. นายคมกริช  แสงสุรินทร์  (แทน)สาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ 
๔๐. นายบุรี  ทิพนัส   สาธารณสุขอําเภออาจสามารถ 
๔๑. นายชํานาญ  จําลองเพ็ง  สาธารณสุขอําเภอศรีสมเด็จ 
๔๒. นายนิคม  หาญวงค์   สาธารณสุขอําเภอเกษตรวิสัย 
๔๓. นางอารยา  อุทก   สาธารณสุขอําเภอทุ่งเขาหลวง 
๔๔. นายสมชาย  บุญเรือง   สาธารณสุขอําเภอพนมไพร 
๔๕. นายสมพงษ์  สุดขันธ์   (แทน)สาธารณสุขอําเภอโพนทราย 
๔๖. นายสมบัติ  ไตรทิพย์   สาธารณสุขอําเภอหนองฮี 
๔๗. นางสาวอารีย์  เพ็ญสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๔๘. นางขวัญสุดา  โกวิทางกรู  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
๔๙. นางสุชาดา  ฑีฆายุพันธ์ุ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๕๐. นาย บุญเลิศ  พิมศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
๕๑. นายธงชัย  บัวพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๕๒. นายนิพนธ์  วงษ์ตา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
๕๓. นางอัมรา  ธํารงทรัพย์    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๕๔. นางปทุมทิพย์  สุ่มมาตย์  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๕๕. นางสาวยุวดี  วานิชชัง  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๕๖.  นายสาธิต  ใจงาม   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๕๗. นางสุขสันต์  อินทรวิเชียร  หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
๕๘. นางสาวสุภาภรณ์  มิตรภานนท์ หัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยา 
๕๙. นางชุลีลักษณ์  หนูเสน  (แทน)หัวหน้าฝ่ายสุขภาพภาคประชาชน 
๖๐. นางอาภรณ์  ประชุมวรรณ  หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรไม่ติดต่อ 
๖๑. นางมาลา  สรรพวุธ   หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
๖๒. นายสุภาพ  ภูแช่มโชต ิ  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๖๓. นางวิรงรอง  สิงห์ยะบุศย์  หัวหน้างานเลขานุการและอํานวยการ 
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๖๔. นางจุธาทิพย์  ขนันไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรุ้งลาวัลย์  ศรีบุญลือ  นวก.สธ.ชํานาญการ 
๒. นางสุจิตรา  ปัญญาดิลก  นวก.สธ.ชํานาญการ 
๓. นายสําราญ อนุเวช   นวก.สธ.ชํานาญการ 
๔. นางสาวศศิวิมล  วิบูลชัย  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๕. นายนภดล  สาสิทธิ   นวก.สธ.ชํานาญการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม(เนื่องจากติดราชการ)  
1. นางแพทย์วัชระ  เอียมรัศมีกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
2. นางยุทธนี  เพ็ญสุวรรณ   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
3. นายประวุฒิ  ละครราช   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. เร่ืองการตรวจราชการ นิเทศงาน รอบท่ี 2 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง ท่ีทําให้การ
ตรวจราชการและนิเทศงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอบคุณพ้ืนท่ีรับการตรวจราชการและ
นิเทศงาน รอบท่ี 2 คือควปสอ.โพนทอง และคปสอ.หนองฮี รวมถือ รพ.ร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่ม 
ฝ่ายงาน ในสสจ.รอ.  มา ณ โอกาสนี้ ซ่ึงได้รับความช่ืนชมจากผู้นิเทศ  

2. อีกกิจกรรมหนึ่งคือพ้ืนท่ีดีเด่นด้านกิจกรรม NCD ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ดโดย
เขตสุขภาพท่ี 7 ได้ส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าประกวดในเร่ืองของ NCD ยังไม่ประกาศผล ขอบคุณ
พ้ืนท่ี อ.อาจสามารถ และเมืองสรวง และขอบคุณทีมงานทุกท่านท่ีเก่ียวข้อง 

3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 7 นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ย้ายไปดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี9 สลับกับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 9 นายแพทย์สมศักดิ์  
อัครศิลป์ ท่านผู้ตรวจสมศักดิ์ เดิมเป็น ผอ.สคร.อุบลราชธานี รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการ
ตามลําดับ จะมีการต้อนรับท่านในภาพของเขต ท่ีมาตรวจราชการท่ีจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในวันท่ี 6 
สิงหาคมนี้ จะประสานผู้บริหารท่ีจะไปร่วมต้อนรับอีกคร้ังหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ีแล้ว 
          -รายงานการประชุม กวป.  คร้ังท่ี 7 / ๒๕๕8 ประจําเดือน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน2๐หน้า  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง/ ติดตาม 
  ๓.๑  ประธาน / คณะกรรมการ COO 
(ภารกิจ : การบริหารแผนงบลงทุน งบค่าเส่ือม และการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  แจ้งท่ีประชุมเร่ือง ผลการดําเนินการจัดจ้างอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย และอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลโพนทอง ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติผ่อนผันให้ท้ัง
สองรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทันตามกําหนดระยะเวลา ขอขอบพระคุณ นพ.สสจ. 
นพ.บุญมี และท่านรองอาภารดี อย่างสูงยิ่ง ท่ีช่วยผลักดันอํานวยความสะดวก ท่ีขาดเสียไม่ได้ในความสําเร็จคร้ังนี้ คือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองฯธนวัฒน์ พลอยโสภณ ควบคุมกํากับติดตามช่วยแก้ปัญหาให้ รวมท้ังประสาน
ส่วนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
  ประธาน  จังหวัดเราได้บทเรียนเป็นกรณีศึกษาหลายอย่างเช่นค้าร่วม ฯลฯ ต้องแสดงบัญชี
ปริมาณงาน และมีกรณีศึกษาจังหวัดข้างเคียงไม่มีเอกสารสิทธิท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะ โดยขั้นตอนของท่ีสาธารณะท่ีทําอยู่
ตอนนี้จะมีท่ีบ้านหัวแฮดซ่ึงเป็นท่ีสาธารณะโดยขั้นตอนขบวนการ โดยท่ีสาธารณะอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นคนท่ีจะส่ังให้ใช้ได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนดําเนินงานกรณีท่ีเรา
จะใช้ท่ีสาธารณะกับท่ีราชพัสดุจะต่างกัน ท่ีราชพัสดุคือเจ้าของเดิมขอถอน เราขอใช้ไปท่ีธนารักษ์จังหวัดจะจบท่ีเท่านี้ 
เหมือนเช่น รพ.ทุกแห่ง ถ้าเป็นท่ีสาธารณะจะต้องให้ชาวบ้านซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท่ีสาธารณะนั้นๆมาทํา
ประชาคมให้เรียบร้อยแล้วได้ข้อสรุปว่ายินดีท่ีจะเพิกถอนท่ีสาธารณะเดิมซ่ึงเป็นท่ีป่าช้า ท่ีเล้ียงสัตว์ สระน้ํา หนองน้ํา
สาธารณะให้ถอนแล้วมีมติท่ีจะมอบให้ฝ่ายเรา ยินดีท่ีจะมอบให้ทางสาธารณสุขหลังจากนั้นนายอําเภอจะทําเร่ืองเสนอ
มายังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการฯจะลงนามไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย จากกระทรวงมหาดไทยจะส่งเร่ืองไปยัง
อธิบดีกรมท่ีดิน เพราะกรมท่ีดินเป็นเลขานุการ และจะเสนอไปท่ีรัฐมนตรีฯให้ลงนามเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ท่ีแปลงนั้น เม่ือ
รัฐมนตรีลงนามแล้วถึงจะแจ้งมาท่ีจังหวัด จังหวัดจะมาทําแผนขอใช้ท่ีบางแห่งใช้เวลา 2-10 ปี แล้วแต่ผลประโยชน์ใน
ท่ีแปลงนั้นเข้าใครออกใคร ขั้นตอนนี้ขอให้บอกจังหวัดซ่ึงประสานงานไม่ยาก ในปีนี้เป็นต้นไปถ้าจะขอปลูกสร้างให้เสนอ
มาท่ีจังหวัด ให้สําเนาเอกสารสิทธ์ิแล้ว Master pan ตําแหน่งท่ีจะวางด้วย มีเอกสารสิทธิจริงแต่เวลาจะสร้างเป็นอีกตัว
หนึ่ง เงื่อนไขของปี 2556 ซ่ึงประกาศมาแล้วว่าในรายละเอียดจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ฝากทางยุทธศาสตร์กับ
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พัสดุช่วยดูด้วยกันเวลาตรวจหลักฐานต่างๆ เวลาจะสร้างเป็นเอกสารขั้นพ้ืนฐานในการเสนอซอง ส่วนท่ีใครจะได้จะอยู่ท่ี
ภาระงาน ฝากท่านผู้บริหารเร่ืองเอกสารสิทธิเป็นเร่ืองท่ีสําคัญ  
  ตามเร่ืองรถจักรยานยนต์ อําเภอ รพ.สต.ใดได้รถจักรยานยนต์ตามนบายของหมอครอบครัว ให้ติดตาม
เร่ืองนี้ส่งภายในวันนี้เวลา 14.30 น. ให้รีบดําเนินการด่วน 
  ๓.๒ ประธาน/คณะกรรมการCSO 

(ภารกิจ : แผนพัฒนาระบบบริการ การพัฒนาคุณภาพบริการ) 

นางประทุมทิพย์  สุ่มมาตย์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ แจ้งท่ี
ประชุมเร่ืองดังนี้ 

3.2.1 สรุปผลการดําเนินงานขับเคล่ือนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan) ปี 2558    
ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคล่ือนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service 

Plan) ปี 2558 โดยการขับเคล่ือนเป็นคณะทํางานนั้น ซ่ึงการดําเนินงาน ปี 2558 ได้ส้ินสุด และมีการ
ประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานแก่คณะกรรมการ CSO  เม่ือวันศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบผลการดําเนินงาน ดังกล่าวจึงขอแจ้งผลการดําเนินงาน ตามรายละเอียด
เอกสาร ท่ีแนบมาด้วย (สรุปผลการดําเนินงาน Service Plan  จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 ) 

3.2.2  ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ ( CSO) เขตสุขภาพท่ี 7 ได้ 
จัดทํา โครงการประชุมสัญจร CSO แลกเปล่ียนเรียนรู้ Service Plan Node  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ท่ีจะเพ่ิมศักยภาพระดับ M2 (Node ลูกโดด) 5 สาขาหลัก ของแต่ละจังหวัด  ในเขตสุขภาพท่ี 7 และเพ่ือเช่ือมสาน
สัมพันธ์ระหว่างทีม CSO เขต / CSO จังหวัด และ Node 5 สาขาหลัก โดยได้มาเยี่ยม โรงพยาบาลโพนทอง เม่ือวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงคณะกรรมการให้ความเห็นว่า รพ.โพนทองมีศักยภาพพร้อม และน่าจะสามารถพัฒนาให้ได้
ตามเป้าหมาย คณะทํางานจะได้สรุปแจ้งผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อไป 
  ผอ.รพ.เสลภูมิ ฝากเร่ืองโควต้าแพทย์เฉพาะทางสูตินารีเวช 
  ๓.๓ ประธาน/คณะกรรมการCIO 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  แจ้งเร่ืองความเช่ือมโยงของการประเมินผล นิเทศงาน ได้ออก
ครบทุกอําเภอแล้ว ส่วนผลประเมินท่ีเป็นไปตามแบบบันทึกผลการปฏิบัติราชการจะสรุปผลให้ท่ีประชุมทราบ ขณะนี้
ทางกลุ่มงานได้เวียนแจ้งข้อมูลเพ่ือจะให้ผู้รับผิดชอบได้รับรอง เม่ือเรียบร้อยแล้วจะแจ้งอําเภอเป็นเอกสาร 

๓.๔ ประธาน/คณะกรรมการCFO(ภารกิจ : การบริหาร/สถานการณ์การเงินการคลัง) 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งท่ีประชุมดังนี้   

การบริหารการเงินการคลัง      (นําเสนอ File f1 ) 
 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2558  ไตรมาสท 

3 ไม่มีหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติการเงิน ระดับ 7  บรรลุตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด    (ตัวช้ีวัด : ประสิทธิภาพของการ
บริหารการเงิน สามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพ้ืนท่ี  เกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 
ของจํานวนโรงพยาบาล)   (รายละเอียดสถานการณ์การเงินการคลัง ตามไฟล์ท่ีแนบ f2 ) 
  ประธาน  กล่าวว่าในเร่ืองค่าใช้จ่ายเร่ืองงบประมาณดําเนินงาน มีการจัดซ้ือจัดจ้างมาก
พอสมควร โดยเฉพาะยาและวัสดุเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา อาจจะพาไปศึกษาดูงานจังหวัดท่ีดําเนินการเร่ืองดังกล่าวแล้ว 
  ผอ.รพ.โพนทอง เพ่ิมเติมเร่ืองสถานการณ์การเงิน จากการประชุม CFO เม่ือวันศุกร์ท่ีผ่านมา จะมี
ระดับ 7 คือท่ีโพนทองและเมยวดี ขณะนี้คุณภาพบัญชีมีปัญหา เช่นรายรับ ติดลบ ค่าเส่ือมก็คิดผิด ฝากว่าต้องปรับปรุง 
ทบทวนเร่ืองการลงบัญชี ควรกลับไปท่ีพ้ืนฐาน เงินมา 80 % เป็นของ IPD การทํา DRG ในเดือนสิงหาคม กันยายน ทํา
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มากก็จะได้มาก พอมาเคลียตัวเลขโพนทองกับเมยวดีไม่ได้อยู่ในระดับ 7 เพราะคุณภาพการลงบัญชีไม่ดี  และประเด็น 
Fix cost รพ.สต.เป็นอย่างไร จะโอน 1 เดือนหรือยังไม่โอน อยู่ท่ีแต่ละอําเภอต้องไปพูดคุยกันเองว่าจะดําเนินการ
อย่างไร  
  นายแพทย์บุญมี  โพธ์ิสนาม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพ่ิมเติมเร่ือง เน้นการลงบัญชี 
ว่าผู้บริหารควรตรวจสอบก่อนส่ง กรรมการหน่วยบริการ กรรมการตรวจรับเงิน มีส่วนสําคัญต้องรับผิดชอบ การเงินควร
เป็นปัจจุบัน ฝากผู้บริหารเน้นเร่ืองระบบบัญชี และตรวจสอบ เพราะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
  ผอ.รพ.เสลภูมิ  กล่าวถึงมาตรฐานขอคนท่ีจะลงบัญชี ลงข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกัน ทําให้บาง
โรงพยาบาลใส่ไม่ถูกคอลัมน์  ส่ิงท่ีต้องทําคือต้องหาคนรับผิดชอบท่ีได้มาตรฐาน CFO จะเป็นองค์กรทางวิชาการ ต้องมี
มาตรฐาน ในการประชุม CFO จังหวัด ข้อมูลนําเข้าต้องได้มาตรฐาน มีการวิเคราะห์เชิงวิชาการเพ่ือเป็นเพ่ือนคู่คิดของ
ผู้บริหารองค์กรนั้นๆ บางคร้ังบริบทปลีกย่อยไม่โชว์ในระบบบัญชี แต่ผู้บริหารพึงนําเอามาวิเคราะห์จาก CFO จังหวัดมา
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งว่าเป็น Power Point ในการประชุม CFO จังหวัด ขณะนี้ต้อง
เน้นการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ซ่ึงค่อนข้างไม่ได้ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ภาพรวมของร้อยเอ็ดอยู่ระดับ 
4 บางแห่งอยู่ในระดับ 2 หรือระดับ 3 คณะกรรมการเสนอว่าในการท่ีจะเสนอรายรับ พบว่าบางหน่วยบริการท่ีลงเยี่ยม
ท่ีอาจสามารถ ถือว่าเป็นตัวอย่างในการดําเนินการ ทาง CUP อาจสามรถมีขบวนการในการเพ่ิมการบันทึกข้อมูลค่า RW 
สามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จะเห็นว่าทาง CUP อาจสามารถการเรียกเงินผู้ป่วยในจะไม่มี ปี 2557 มี
โรงพยาบาล 2 แห่งเท่านั้นท่ีไม่ถูกเรียกคืน นอกนั้นจะถูกเรียกคืนประมาณ 2 – 3 ล้าน ตามท่ีผอ.รพ.เสลภูมิเสนอไว้นั้น
ก็จะมีการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชีต่อไป จะมีการประชุมระดับเขตประมาณเดือนสิงหาคม กันยายนนี้ เพ่ือบันทึก
ข้อมูลให้ตรงกันแต่ละจังหวัด จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับเขต 
  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  เพ่ิมเติมเร่ืองการควบคุมภายใน มีการเตือนคร้ังท่ี 3 สําหรับ
โรงพยาบาลท่ียังไม่ส่งรายงาน ขอความกรุณาได้ติดตามกํากับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งรายงาน มีบางโรงพยาบาลท่ีส่งถึง
รอบ 9 เดือน ขอบคุณแห่งท่ีส่งทันเวลาและถูกต้องด้วย  มา ณ โอกาสนี้ 
  ประธาน  CFO คงต้องพัฒนาอีกหลายเร่ือง อาทิ การลงบัญชี การลงข้อมูล ผู้รับผิดชอบรวมถึง
การส่งรายงานท่ีงานตรวจสอบภายในทวงถาม ถ้าติดขัดให้แจ้งแล้วทางงานตรวจสอบจะลงไปช่วยแก้ไข ฝากผู้บริหาร 
  และหลังจากเสร็จประชุม กวป.จะเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานราชการ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ในสสจ.ด้วย 

๓.๕ ประธาน/คณะกรรมการ CHRO(ภารกิจ : แผนพัฒนากําลัง / พัฒนาบุคลากร) 

ระเบียบวาระที่  ๔  เสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  นายแพทย์เกรียงไกร  โกวิทางกูร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

๔.๒  นายแพทย์วัชระ  เอี่ยมรัศมีกุล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
๔.๓  นายแพทย์บุญมี  โพธิ์สนาม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
๔.๔  นางอาภารดี  โคเวียงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 29 

กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ช้ัน 5 ศาลากลาง
จังหวัด ดังนี้ 

1. ข้าราชการที่ย้ายและเล่ือนให้ดํารงตําแหน่งใหม่  
- นายวัยวุฒิ   อาศรัยผล  นายอําเภอปทุมรัตต์  ย้ายมาดํารงตําแหน่ง

นายอําเภอโพนทอง 
- นายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล  นายอําเภอองครักษ์ จ.นครนายก ย้ายมาดํารง

ตําแหน่งนายอําเภอทุ่งเขาหลวง 
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- นายสมชาย  จิรวรรณภารณ์  นายอําเภอโพนทราย ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอปทุมรัตต์ 

- นายปัญญา  เศวตธรรม  นายอําเภอเมืองสรวง ย้ายมาดํารงตําแหน่ง
นายอําเภอหนองพอก 

- นายสุธี  เล้าสุบินประเสริฐ  ปลัดอําเภอหัวหน้างานบริหารปกครอง อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี ย้ายมาเป็นนายอําเภอโพนทราย 

- นายอดิเรก  อุ่นโอสถ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รร.ปลัดอําเภอ 
วิทยาลัยการปกครอง ย้ายมาเป็นนายอําเภอเมืองสรวง 

- นายประเสริฐ   อินทา  รักษาราชการตําแหน่ง ผู้อํ านวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ร้อยเอ็ด 

๒. การใช้ช่ือภาษาอังกฤษจังหวัดร้อยเอ็ด Roi Et 
3. โครงการทําบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษา ประจําปี 2558 จัดที่หน้า
บึงพลาญชัย 
4. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงวันหยุดราชการ 
 1. นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  
 2.  นายพศิน  โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
 3. นายพลากร  บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
 4. ปลัดจังหวัด 
 5. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัด 
5. กําหนดการจัดงานวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
6. กําหนดการวันลอยกระทง สมมาน้ําคืนเพ็งเส็งประทีป  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 

๔.๕  นางยุทธนี  เพ็ญสุวรรณ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ไม่มี 
4.๖ นายประวุฒิ  ละครราชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ไม่มี 

๔.8 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 นําเรียนท่ีประชุมว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดขอขึ้นทะเบียนการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย

ทาง สปสช.เขต 7 ขอนแก่นได้ออกมาประเมินเม่ือเดือนมิถุนายน ตั้งแต่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปถึงกันยายน 
หน่วยบิการปฐมภูมิขึ้นทะเบียนเป็น PCU อยู่ในลูกข่ายของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปลายเดือนสิงหาคมทาง 
สปสช.ขอนแก่นจะมาประเมินอีกรอบเพ่ือจะขอขึ้นทะเบียน จะเป็นของเทศบาลตั้งแต่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป โดย
มีโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสสจ.เป็นพ่ีเล้ียง สําหรับอัตราทีมสหวิชาชีพ เปิดกรอบรับตําแหน่งหรือโอนตําแหน่ง
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ขณะนี้ขาดตําแหน่งแพทย์ท่ีเป็นข้าราชการประจํา 

 ประธาน  ฝากเร่ืองตลาดสดน่าซ้ือของเทศบาลยังไม่ผ่าน เร่ืองส่ิงแวดล้อม  ระบบ
ระบายน้ํา การล้างทําความสะอาดตลาดมีเงื่อนไขอยู่ ฝากคุณมาลา ให้ทําแผน เพราะอําเภออ่ืนผ่านแล้ว แต่
ตลาดอําเภอเมืองยังไม่ผ่านเกณฑ์ ฝากเรียนท่านนายกเทศมนตรีด้วย ส่วนเร่ืองสถานพยาบาลอยากให้เปิดรับ
แพทย์ Family Medicines เพราะทําประโยชน์ได้มากในเขตเมือง และสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้มากกว่า
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
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 นายแพทย์บุญมี  โพธ์ิสนาม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรียนถามเร่ืองความ
คืบหน้า (ภูเขาขยะ) ว่าดําเนินการถึงไหนแล้ว 

 ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ช้ีแจงว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คสช. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับงบเพ่ิมเติมพิเศษในปี 2558 ให้มา 195 ล้านมาแก้ไขปัญหาขยะตรง นี้เร่ิม
จากตุลาคม 2558  เป็นงบพิเศษเพ่ือนํามาแก้ปัญหาโดยตรง โดยให้ระยะเวลา 2 ปี ปีงบประมาณ 2559 กับ
ปี 2560 ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนจะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวซ่ึง ใน 195 ล้านจะบริหารจัดการดังนี้ 

1. ขนย้ายขยะออกไปฝังกลบในท่ีเอกชนให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล 
2. สร้างโรงคัดแยกขยะเพ่ือจะทําเป็นแท่งเพ่ือผลิตเป็นเช้ือเพลิง เป็นการคัดแยกท่ีจะส่งออก 

ไม่ใช่โรงไฟฟ้าเป็นการคัดแยกขยะเป็น RDF ส่งไปเป็นเช้ือเพลิง ถ้าเป็นไปตามขั้นตอน 2-
3 ปีน่าจะแก้ไขปัญหาได้ 

๔.9  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ไม่มี 

๔.10  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เรียนให้ทราบในเร่ืองการจัดการปฏิทินแผนยุทธศาสตร์

ของปี 2559 
4.10.1 ปฏิทินการทบทวนเป้าหมายและแนวทางหลักตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2559 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายและแนวทางหลักฯ ปี 2559 
   - 12 – 14  สิงหาคม  2558  
   - กลุ่มเป้าหมาย  
    - คณะกรรมการบริหาร สสจ. 
    - นวก. กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ใน สสจ. 
    - ผู้แทน จาก สสอ.  5  คน 
    - ผู้แทน จาก รพ.    5  คน 
    - ผู้แทน จาก รพ.สต. 5  คน 
  - เสนอร่างต่อคณะกรรมการ กวป. 
   - เดือน สิงหาคม 2558 
  - เสนอแผนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ  ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการกวป. 
   - เดือน กันยายน2558 
  - ดําเนินการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ปี 2559  
   - เดือน ตุลาคม 2558      

๔.๑1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
 ไม่มี 

๔.๑2  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
1.การนําผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู 

ระบบ เป้าหมาย(ราย) ผลการดําเนินงาน(ราย) คิดเป็นร้อยละ 

 สมัครใจ 500 258 51.6 
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 บังคับบําบัด 1,529 1,976 129.23 

 ต้องโทษ  150   173 115.33 

รวม 2,179 2,407 110.46 

  ผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามประเภท 
แยกเป็น  เพศ ชาย 2,298 รายร้อยละ  95.47 เพศหญิง 109 ราย ร้อยละ    4.53 
                 อายุ  7-11 ปี 0 ราย ร้อยละ 0.00,  12-17 ปี 245 ราย ร้อยละ 10.18 , 18-24 ปี 909 ราย 
ร้อยละ  37.36, 25-29 ปี 400 ราย ร้อยละ 16.62, 30-34 ปี 232 ราย ร้อยละ 13.79, 35-39 ปี 220 ราย        
ร้อยละ  9.14,>39 ปี  301 ราย ร้อยละ   12.51 
                อาชีพท่ีพบใช้สารเสพติดมาก 3 อันดับแรก 

1. รับจ้าง  ร้อยละ  60.74 
2. การเกษตร  ร้อยละ  14.87 
3. นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ  11.92 
ประเภทสารเสพติด ชนิดท่ีใช้มาก 
1. ยาบ้า   ร้อยละ  97.38 
2. สารระเหย ร้อยละ    1.41 
3. กัญชา ร้อยละ    0.96 
4. ยาไอซ์ ร้อยละ    0.25 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
สํานักงาน ปปส. ภาค 4  ได้สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 
1. ราคายาเสพติด 

-ยาบ้า 450 บาท/เม็ด 
-กัญชา 10,000 บาท/กิโลกรัม 
-ไอซ์ 2,500 บาท/กรัม 

           2.  ชนิดยาเสพติดท่ีมีการค้าและแพร่ระบาด ได้แก่ ยาบ้า กัญชา สารระเหย และไอซ์ 
           3.  พ้ืนท่ี ท่ีพบการจับกุมคดียาเสพติดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อําเภอสุวรรณภูมิ เมืองร้อยเอ็ด และโพนทอง 

2.โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น 

         ตามท่ีสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  ได้ดําเนินงานตามโครงการศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอ่ืน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ  ๕  รอบ  โดยให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่  
และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอ่ืนๆ  เช่น  แผลหดร้ังจากไฟไหม้  น้ําร้อนลวก  นิ้วติด  นิ้วเกิน  ให้แก่ประชาชน  
และจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายตามโครงการฯ  มีกําหนดการให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษา  ระหว่างวันท่ี  ๒๙  
มิถุนายน –  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  นั้นสถานบริการในชุมชนทุกแห่ง  ได้ค้นหา  คนพิการเพ่ือ
เข้ารับบริการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่  และผ่าตัดแก้ไข  แผลจากไฟไหม้  น้ําร้อนลวก  นิ้ว
ติด  นิ้วเกิน  จากทีมแพทย์เคล่ือนท่ีสภากาชาดไทย มีคนพิการ และผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรองท้ังหมด  163 ราย  และ
ได้รับบริการผ่าตัดรักษา 69 ราย ปากแหว่ง – เพดานโหว่  29  ราย  อ่ืนๆ (แผลไฟไหม้  น้ําร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน)  
40 ราย 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558 
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      ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคล่ือนงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้ทําพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 ท่ีผ่านมา   และจากการสํารวจปัญหาพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในช่วงปี 2542 – 2557 พบว่าเด็กอายุ 3 – 5 ปี มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากกว่าเด็กอายุ 0 – 2 ปี 
ดังนั้น เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้าและการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเด็กกลุ่มอายุ 42 
เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลอยู่ท่ีศูนย์เด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กําหนดการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ปี 2558 ซ่ึงจะดําเนินการ  คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน( เด็กท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 8 ธันวาคม 
2554 – วันท่ี 11 มกราคม 2555 ) ทุกคนในศูนย์เด็กเล็กท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 6 – 10 กรกฎาคม 2558  

อําเภอท่ีคัดกรองไม่ได้ ร้อยละ 100 ได้แก่ จตุรพักตรพิมาน พนมไพร หนองพอก อาจสามารถ 
นอกนั้น คัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้ 100  ( ตามตาราง ) 
4. โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ในส่วน
ของกิจกรรม จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทอดผ้าป่าฯเม่ือวันศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2558 มีผู้มีจิตศรัทธา เป็นยอดผ้าป่า 
95,603 บาท ยังมีบางสถานบริการท่ีแจ้งตัวเลขมาแต่ยังไม่ได้นําเงินสดมาท่ีกลุ่มงานฯ จังหวัดร้อยเอ็ดมีวัดประมาณ 
1,500 วัดเศษ มีตู้ยาประจําวัด 30 แห่ง ยังขาดแคลนมาก ถ้าท่านมีจิตกุศลท่ีจะร่วมทําบุญขอเชิญร่วมทําบุญด้วย 
ขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะ  

  ประธาน  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีผ่านมา และในเร่ืองของพัฒนาการเด็ก 
ฝากทางหัวหน้าส่งเสริม มีเด็ก ร้อยกว่ารายท่ีเด็กมีพัฒนาการช้า อยากรู้ว่าปัญหาคืออะไรทําไมมีพัฒนาการช้า ช้า
เพราะว่าเร่ืองการเล้ียงดูหรืออะไร ควรหาทีมทําวิจัย R2R เร่ืองดังกล่าว และเราจะ Feedback เคร่ืองมือด้วยว่าเกิด
จากเคร่ืองมือหรือคนท่ีเอาเคร่ืองมือไปใช้ จะเป็นการถอดบทเรียนว่าเราจะได้พัฒนาการใช้เคร่ืองมือในระยะต่อไป และ
ไปดูว่าผู้เล้ียงดูเป็นใคร เล้ียงดูเป็นอย่างไร ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างไรได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือไม่ จะตอบได้ว่าเด็กกลุ่มนี้
พัฒนาการช้าเพราะระดับมันสมองไม่ดีเอง หรือมีปัญหาท่ีการเล้ียงดู และเม่ือได้ข้อมูลแล้วให้นํามาวิเคราะห์ 

๔.๑3  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
นางปทุมทิพย์  สุมมาตย์ นวก.สธ.ชํานาญการ  แจ้งท่ีประชุมดังนี้ 

1. ผลการดําเนินงาน พอ.สว. ประจําเดือน กรกฏาคม 2558 
การออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว.คร้ังท่ี 11 เม่ือวันศุกร์ท่ี 3 กรกฏาคม 2558 ณ วัดฟ้าหยาดศิริราษฏร์ บ้านคําไฮ 
ตําบลคําไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด และคร้ังท่ี 12 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฏาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน 
ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.รอ. 

ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะทํางาน ของ อําเภอพนมไพร และอําเภอหนองฮี รวมท้ังท่านท่ีไปช่วยในการออก 
หน่วยท้ัง 2 คร้ังเป็นอย่างสูง และขอเชิญทุกท่านร่วมออกหน่วย คร้ังท่ี 13 และคร้ังท่ี 14 ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 
ณ ศาลาอเนกประสงค์กงพลทหารราบท่ี 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตําบลโพธ์ิสัย   อําเภอศรี
สมเด็จ และ ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนเกลือ หมู่ท่ี 6 ตําบลคูเมือง อําเภอเมืองสรวง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ๔.๑4  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งท่ีประชุมดังนี้ 
   1.แนวทางการดําเนินงานโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” 

 (นําเสนอ File f3 ) 
1. ใช้โปรแกรม Vision 2020 ในการคัดกรองผู้สูงอายุ และบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองสายตาจนถึงขั้นตอน

การผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
2. นํารายช่ือผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีได้จากโปรแกรม Vision 2020ไปคัดกรองสายตาเบ้ืองต้นโดย อสม. ซ่ึง 
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อสม.จะใช้แผ่นอักษรตัวอี (E) หรือนับ 3 นิ้ว ในระยะ 3 เมตร หากผู้สูงอายุมองไม่เห็นให้ส่งต่อไปรับการคัด
กรอง VA จาก เจ้าหน้าท่ี รพสต.  

3. เจ้าหน้าท่ี รพสต.จะทําการคัดกรอง V/A ผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดกรองจากอสม.ด้วย Snellen chart และ 
Pinhole หากพบว่า VA แย่กว่า 20/400 ให้ส่งต่อไปรับการตรวจ VA ท่ีรพช.ในสังกัด โดยจนท.รพสต.ต้อง
บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุท่ีได้รับการตรวจวัดสายตาโดยอสม.ท้ังหมดลงในโปรแกรม Vision 2020 และออก VISA 
ผู้สูงอายุท่ีมีความผิดปกติทางสายตาส่งต่อไปรับการตรวจ VA ในรพช.ท่ีรพสต.สังกัด 

4. รพช.ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุท่ีมีสายตาผิดปกติตามรายช่ือในใบ VISA ท่ีจนท.รพสต.ส่งต่อมา ด้วย Snellen 
chart และ Pinhole ซํ้าอีกคร้ัง และบันทึกการตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุท่ีได้รับการส่งต่อจาก รพสต.โดย
โปรแกรม Vision 2020และ ออก VISA ให้ผู้สูงอายุท่ี VA แย่กว่า 20/400โดยส่งต่อผู้ป่วยให้ไปรับการตรวจ
วินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ 

5. ทีมจักษุแพทย์จะทําการตรวจวินิจฉัยผู้สูงอายุท่ีได้รับการส่งต่อตามใบ VISA ท่ี รพช.ส่งต่อมา และบันทึกข้อมูล
การตรวจวินิจฉัยลงใน โปรแกรม Vision 2020โดยผู้สูงอายุท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ต้อกระจกชนิดบอด
(Blind cataract)  แพทย์จักษุ จะออกใบ VISA ให้แต่ละรายเพ่ือรอการผ่าตัดFast track ภายในเขต โดยรพ.
ของรัฐ หน่วยงานเสริม หรือเอกชน 

6. รพ.ท่ีบริการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด(Blind cataract) ให้ทําการบันทึกข้อมูลการผ่าตัดและผลการผ่าตัด 
ลงในโปรแกรม Vision 2020  

กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดดําเนินการ ในขั้นตอนตั้งแต่คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ จนถึงขั้นตอนเม่ือได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นต้อกระจกชนิดบอดแล้วให้ออกออกใบ VISA ให้แต่ละรายเพ่ือรอการผ่าตัดให้เสร็จภายในส้ินเดือนสิงหาคม 
2558เพ่ือให้สามารถกําหนดเป้าหมายผ่าตัดได้ถูกต้อง 

(รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานโครงการ ตามไฟล์ท่ีแนบ f4 ) 
(รายละเอียดการเร่งรัดผลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ตามไฟล์ท่ีแนบ f5 ) 

ประธาน จากการท่ีนพ.พิรุณเสนอให้ผ่าต้อกระจกท่ี รพ.เอกชน เสนอให้นําเร่ืองดังกล่าวเข้าท่ีประชุม 
บริหาร รพ.รอ.ก่อน เพ่ือขอความเห็นชอบกรณีท่ีห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่สามารถจัดคิวให้ได้ คือคิวเต็ม 
ทางเลือกท่ี 1 ต้องเลือกผ่าตัดท่ี รพ.Node เราก่อนคือต้องเลือกใช้ของรัฐฯก่อน ถึงไปรพ.เอกชน และกรณีท่ี Node ไม่
สามารถจัดคิวให้ได้ ไม่เช่นนั้นผิดระเบียบว่าเอ้ือต่อรพ.เอกชนนั้นๆหรือไม่ ฝาก นพ.ศิวพล นําเรียน ผอ.ด้วย  
                     ผอ.รพ.โพนทอง ช้ีให้เห็นว่าข้อมูลคัดกรอง cataract ในโปรแกรมท่ีมีจะคล้ายกับการลงบัญชี เช่นของ
โพนทองข้อมูลไม่น่าจะถูกต้อง เสนอให้จังหวัดควรมีการวิเคราะห์แล้วส่งกลับต้นสังกัด อีกประการหนึ่งท่ีพูดคุยกับ
นายแพทย์พิรุณ ว่าโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมี OR ให้จํากัด และมีเครือหมอตาภาคอสาน ประกอบกับกําลังป่วย และจะไปท่ี
โพนทอง แต่จะไม่ทําทีละมากๆ เพราะอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดจึงเสนอมาเพ่ือทราบ 

๔.๑5  กลุ่มงานควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค    แจ้งท่ีประชุมดังนี้ 

1. ผลการประกวดสถานศึกษาต้นแบบ  โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ํา  (อีสานตอนบน) ปี 
2558  
 โดยคณะกรรมการระดับเขต  ออกดําเนินการประกวด ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2558 
สถานศึกษา 31 แห่ง ในพ้ืนท่ี 11 จังหวัด ผลการประกวด ดังนี้ 
 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)      อําเภอโพธ์ิชัย 
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)         อําเภอโพธ์ิชัย 
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคาร  อําเภอเมืองร้อยเอ็ด 
2. กําหนดการออกประเมินผลการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2558 
 โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดขอนแก่น 
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 วันท่ี 10 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อําเภอจังหาร 
     เวลา 13.00 น. – 16.30 น. อําเภอเชียงขวัญ 
 วันท่ี 11 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อําเภอโพนทอง 
     เวลา 13.00 น. – 16.30 น. อําเภอโพธ์ิชัย 
3. การฝึกซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)  
 กําหนดการฝึกซ้อม Table Top Exercise  ในวันศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรมเพรชรัชต์
การ์เด้น 
4. การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดฤดูกาล ปี 2558 กําหนดรณรงค์ตั้งวันท่ี 1 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2558 ข้อมูล 
ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม อําเภอท่ีผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 10 อําเภอ  สําหรับอําเภอท่ียังไม่ได้รายงานผลเข้ามาเพราะว่า
รณรงค์ผ่านไปแล้ว ขอใหรายงานผลเข้าสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม ภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 

๔.๑6  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   แจ้งเรื่องการประเมินเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  จากการ 

ที่เม่ือเช้านี้ จะประกาศผลในวันที่ 27 สิงหาคม 

๔.๑8  ฝ่ายระบาดวิทยา 
หัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยา  แจ้งที่ประชุม 

1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
ประเทศไทย   
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม –  21  กรกฎาคม 2558  มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกท้ังประเทศรวม 

35,591รายมีผู้ป่วยเสียชีวิต 26  ราย    อัตราป่วยเท่ากับ  54.65 ต่อแสนประชากร                     อัตราป่วยตาย
ร้อยละ  0.07    (จํานวนผู้ป่วยมากกว่าปี 2557  ในช่วงเวลาเดียวกัน  2.1  เท่า) 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม   -  25  กรกฎาคม  2558    มีรายงานผู้ป่วย   660    ราย    ไม่มีผู้เสียชีวิต    อัตราป่วย  
50.44    ต่อประชากรแสนคน   จํานวนผู้ป่วย  น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี  ในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 5.6มากกว่า
ปี  2557  ในช่วงเวลาเดียวกัน  3.7  เท่า  (ปี 2557  ม.ค.-  ก.ค  178  ราย) 

อัตราป่วยอยู่ลําดับที่   36   ของประเทศ   ลําดับที่  5   ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองจาก          
จ.ชัยภูมิ    จ.อุบลราชธานี  จ.นครราชขสีมา  และ จ.เลย )  

พ้ืนที่พบผู้ป่วยในปี  2558 
 *   จํานวน   20    อําเภอ  134   ตําบล   326    หมู่บ้าน   (หมู่บ้านเกิดโรค ร้อยละ  13.23 )   

*   อําเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด   5   อันดับแรก  (1 มค. – 25  ก.ค. 58)  คือ  
-  อ.จตุรพักตรพิมาน  อัตราป่วย     112.85 ต่อแสนปชก 
   -  อ.เกษตรวิสัย    อัตราป่วย    100.67  ต่อแสนปชก 
  -  อ.สุวรรณภูมิ   อัตราป่วย      91.05  ต่อแสนปชก 
    -  อ.เมืองสรวง    อัตราป่วย      81.91  ต่อแสนปชก 
    -  อ.หนองฮี อัตราป่วย     76.29 ต่อแสนปชก 
ในช่วง 4  สัปดาห์ล่าสุด  ( 28 มิ.ย.58 – 25 ก.ค.58)  พบผู้ป่วย   195   ราย   จาก  19    อําเภอ  

อําเภอท่ีมีรายงานผู้ป่วยสูงสุด  คือ   อ.จตุรพักตรพิมาน   37  ราย รองลงมา คือ  อ.เมืองร้อยเอ็ด 26  ราย           
อ.เกษตรวิสัย  25  ราย   อ.สุวรรณภูมิ  18    ราย  และ   อ.โพนทอง  13  ราย       

    ช่วงนี้  ยังเป็นฤดูกาลการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงขอความร่วมมือให้ทุกอําเภอเร่งรัดมาตรการ 
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
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2. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก   
ตั้งแต่  1 มกราคม 2558 – 25 กรกฎาคม  2558  มีรายงานผู้ป่วยโรคมือเท้าปากจํานวน 248  ราย  

อัตราป่วย 18.95 ต่อประชากรแสนคน   จํานวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 
ในเดือน กรกฎาคม  2558  พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  2  เหตุการณ์   ในศูนย์พัฒนาเด็กแห่งหนึ่ง            

ต.ขามเป้ีย   อ.โพธ์ิชัย   จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พบเช้ือ  Coxsackievirus A16  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ต.ศรี
สว่าง  อ.โพนทราย                          

ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรค  : เด็กท่ีป่วยไม่ได้หยุดเรียน และ การใช้แก้วน้ําร่วมกัน 
จึงขอความให้ทุกพ้ืนท่ี  ประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เร่งรัดดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคมือเท้าปาก อย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สถานศึกษาและชุมชน   ตามมาตรการและแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข 

3.   การตรวจสอบความพร้อมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศจําแนกรายโรงพยาบาล   
โรงพยาบาลที่มีห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เช้ือทางอากาศ    จํานวน   16   แห่ง   

- ห้องแยกเดี่ยวชนิดAirborne Infection Isolation Room (AIIR)   1   แห่ง    คือ รพ.ร้อยเอ็ด  
- ห้องแยกเดี่ยวประยุกต์(Modified)     จํานวน  14   แห่ง 
-   ปรับปรุงพิเศษเดี่ยว  ไม่มี anteroom   จํานวน  1    แห่ง  คือ รพ.เกษตรวิสัย    
** โรงพยาบาลที่ยังไม่มีห้องแยกโรค   4  แห่ง   คือ   รพ.โพนทอง     และ รพ.เปิดใหม่  3  แห่ง   
    (เชียงขวัญ  หนองฮี  และทุ่งเขาหลวง)   
ในการนี้ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาล  ได้ปรับปรุงแก้ไข  ในข้อท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์  ให้พร้อมใช้งาน               

และสามารถ   download   รายละเอียดมาตรฐานห้องแยกโรค  ได้ท่ีเว็ปไซต์กระทรวงสาธารณสุข  
http://medi.moph.go.th/download/room.htmข้อสงสัยการตรวจสอบห้อง
แยกโรค สอบถามได้ท่ี นายเชาวลิต เมฆศิริธกุลโทรศัพท์  08 1426 2751 

(รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร  สรุปการตรวจสอบความพร้อมห้องแยกโรคราย รพ.pdf) 
4. รางวัลและผลงานเครือข่ายทีม  SRRT  จ.ร้อยเอ็ด  ประจําปี  2558    ในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6  จ.ขอนแก่น 
-    ทีม SRRT   จ.ร้อยเอ็ด  ได้รับรางวัลการดําเนินงานดีเด่นระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง  5  ระบบ   
     -    ทีม  SRRT   อําเภอพนมไพร  ได้รับรางวัล  ทีม SRRT ท่ีมีการดําเนินงานตามมาตรฐานระดับดีเด่น 
     -    นายไกรสร  วิเศษวิสัย   รพ.เกษตรวิสัย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การนําเสนอผลงานการสอบสวนโรค
ประเภทบรรยาย    
     -   นางพิสมัย   จันทรสมัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ผอ.รพ.สต.เมืองเปลือย  ได้รับรางวัลคนดีศรี
ระบาดระดับตําบล   และได้รับคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ   ซ่ึงคณะกรรมการจากส่วนกลางได้ลงพ้ืนท่ี
สัมภาษณ์   เม่ือวันท่ี  27  กรกฎาคม   2558   
5.  ฝ่ายระบาดวิทยา   จัดสัมมนาวิชาการและนําเสนอผลงานเครือข่ายทีม  SRRT  จ.ร้อยเอ็ด         
คร้ังที่ 6  ปี 2558ในระหว่างวันท่ี   19 - 20   สิงหาคม  2558   ณ  โรงแรม เพชรรัชต์การ์เด้น  อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทีม  SRRT  ระดับอําเภอและตําบล  ส่งผลงานนําเสนอและประกวดในการสัมมนา
วิชาการในคร้ังนี้   
6.  สถานการณ์โรคเฝ้าระวังที่สําคัญทางระบาดวิทยาประจําเดือน กรกฎาคม   2558 
 (รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร  situation_ july58.pdf) 
7.  สถานการณ์อุบัติเหตุจังหวัดร้อยเอ็ดประจําเดือน กรกฎาคม   2558 
      (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารaccident 7-2015.pdf) 
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๔.๑9  ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

  หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
 4.18.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2558 
ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เตรียมพ้ืนที่ และให้การต้อนรับทีมที่ออกติดตาม

ประเมินหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี ในตําบลจัดการสุขภาพดีปี 2558 ที่ผ่านลงพ้ืนที่ 2 เดือนครบทั้ง 20 
อําเภอ อีกประการหนึ่ง คือความร่วมมือ ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ทุกภาคส่วนที่
ได้มาร่วมให้การนิเทศสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทําให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาต่อไป  

 
๔.20  ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
นางชุลีลักษณ์  หนูเสน  นวก.สธ.ชํานาญการ  แจ้งว่าจะมีการประกวด ศสมช.ดีเด่น ในช่วงกลางเดือน

สิงหาคม จะให้แต่ละอําเภอด้คัดเลือกศสมช.ดีเด่นแล้วมาร่วมนําเสนอเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม โดยให้แต่ละอําเภอได้คัดเลือกพ้ืนท่ีเด่นแต่ละอําเภอ 

  ๔.๒1  ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 ไม่มี 
๔.๒2   ฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
 หัวหน้าฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม   แจ้งเรื่องการประสานงานและขอความร่วมมือ ดังนี้ 

1. พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีการเร่งรัด 
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ฝากเรียนท่านผู้บริหารได้ศึกษาในเรื่อง พรบ.การสาธารณสุขทั้งกฎกระทรวงฯและคําแนะนํา
ของกรรมการสาธารณสุข ในส่วนของพรบ.การสาธารณสุขจะมีเงื่อนไขข้อกําหนดที่เราจะบัญญัติในแต่ละท้องถิ่นที่
มีการยกร่าง ในส่วนบุคลากรในสาธารณสุขอําเภอเราได้มีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพไปแล้ว เพราะจะมีข้อ
หารือจากทางท้องถิ่น สําหรับเรื่องเอกสารข้อแนะนําต่างๆขอความร่วมมือมาที่ฝ่ายอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

2. มีตลาดสดหลายแห่ง หลายอําเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ฝากให้ 
ท่านผู้บริหารแจ้งผู้รับผิดชอบให้ลงไปสํารวจว่าเกณฑ์ที่ไม่ผ่านมีเรื่องอะไรบ้าง จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 

3. ขอช่ืนชม  ในเรื่องร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus  ปี 
นี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็น 2 ร้านแรก คือ ร้านส้มตํายายลือ  และร้านตํายําบา  ซ่ึงเกณฑ์ค่อนข้างเข้มข้น 

4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องของการ 
ประชาสัมพันธ์งานอนามัยส่ิงแวดล้อม จะได้ไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ 

๔.๒3  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
  ไม่มี 
๔.๒4  งานเลขานุการ 
  ไม่มี 
๔.๒5  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 นายแพทย์ศิวพล  บุญรินทร์  นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.รอ. แจ้งที่ประชุมดังนี้ 
1. เรื่องการทอดผ้าป่า รพ.รอ. เพ่ือซ้ือชุดเครื่องมือแพทย์ และเปิดตึกเฉลิมพระเกียรติ ได้

ยอดบริจาค  11 ล้านรวมของเก่าช่วงก่อสร้าง 90 ล้าน รวมเป็น 101 ล้าน 
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม 

2. ที่จอดรถโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก่อสร้างเสร็จแล้ว กําลังให้เจ้าหน้าที่ทดลองจอด 
3. ห้องผ่าตัดจะย้ายจากตึกหมอพีร์  มาที่ตึกผ่าตัดใหม่ กําลังดําเนินการ จํานวนห้อง

ผ่าตัดจะมากข้ึน 
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ประธาน  ในเรื่องที่จอดรถ การจะเก็บเงินที่จอดรถ ต้องไปดูระเบียบให้ดี  ถ้าเก็บเงินรายได้ 
จะเข้ารายได้แผ่นดิน จะเข้าเงินบํารุงไม่ได้ โดยหลักการเงินมาจากที่ไหนต้องคืนที่นั่น  ถ้าเป็นเงินงบประมาณสร้าง
จะกลับไปรายได้แผ่นดินถ้าเป็นค่าธรรมเนียมในการจอดรถ สวัสดิการเจ้าหน้าที่ให้ติดป้ายเรียบร้อยล็อคเป็นที่จอด
รถไว้ ส่วนชาวบ้านเกรงว่าจะจอดแช่ให้เก็บรายช่ัวโมง    ให้จัดระบบที่ดีเพราะถ้าเราเก็บเงินต้องดูแลรักษาด้วย 
ศึกษาว่าคุ้มหรือไม่ กรณีมาส่งคนไข้ถ้าไม่มีที่จอดให้เป็นส่วนที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นต้องเหลือเวลาว่ามาเย่ียมญาติ 
1-2 ชม.ให้ฟรีได้ แต่ไม่ใช่มาจอดแช่เพ่ือไปทําธุระอื่น สรุปว่าต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายให้ดี และการให้คนนอก
มาขายส่ิงของแล้วเก็บเงินไม่สามารถทําได้ ให้นึกถึงระเบียบที่ราชพัสดุและกระทรวงการคลัง  

๔.๒6  โรงพยาบาลชุมชน 
 ไม่มี 
๔.๒7  สาธารณสุขอําเภอ 

สสอ.สุวรรณภูมิ  เรียนถามที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งผอ.รพ.สต.ว่าทําไมล่าช้า เสนอให้มี
การสรรหาเพ่ือขวัญกําลังใจ ทําให้ไดคนที่เติบโตในสายงานด้วย 

ประธาน  ที่ล่าช้าเพราะส่งกลับหลายครั้งเพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ลงนามให้ คือคน
ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่นั้นไม่ได้รับเลือก คือมีคําถาม ต้องให้มีการรับย้ายให้ตรงก่อน ค่อยมีการแต่งตั้งจะทําให้
ไม่ยุ่งยาก 

สสอ.จตุรพักตรพิมาน แจ้งเรื่องแผนการประกวดของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มีการประกวดระดับเขตสุขภาพที่ 7 ผลการประกวด รพ.สต.ผักกาดหญ้า
ชนะเลิศระดับเขต และจะประกวดระดับภาคในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  นําเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
  5.1 การคัดเลือกผู้แทนในคณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 7  (รายละเอียดประกอบ): แจ้งรับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

  -ด้วยสํานักงานเขตสุขภาพ มีประกาศรับสมัครคณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพท่ี 7 
และคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 7  ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้ง ผอ.รพ. / สสอ. เพ่ือเชิญชวน
สมัครเป็นคณะกรรมการ รายละเอียดตามแฟ้มข้อมูลแนบระเบียบวาระ 
  - เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผู้แทนของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาผู้แทนตาม
กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพที่ 7 
  -ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์   เขตละ 2  คน 
  -ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป  เขตละ 2  คน 
  -ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน  เขตละ ๒  คน 
  -ผู้แทนสาธารณสุขอําเภอ       เขตละ ๒  คน 
  -ผู้แทนผู้อํานวยการ รพ.สต.       เขตละ ๒  คน 
   
  




